

AUCT เตรียมจัดงาน “READY TRAVEL AUCTION CAR” เอาใจสายเที่ยว

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT เตรียมเปิดประสบการณ์สุดคุ้มค้ำกับการประมูลรถยนต์มือสองในงาน “READY TRAVEL AUCTION CAR” เอาใจผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง ด้วยรถยนต์ราคาพิเศษกว่า 80 คัน ให้คุณเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น รถตู้, รถขับเคลื่อน 4 ล้อ, รถกระบะ 4 ประตู, และรถ SUV หลากหลายยี่ห้อ

นายสุธี สมานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมประมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น “LUXURY CAR EVENT” สำหรับผู้ที่สนใจรถหรู การประมูลเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือแม้กระทั่งการประมูลรถ EV มือสอง ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างดีเสมอมา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย ในครั้งนี้ AUCT จึงเตรียมจัดงาน “READY TRAVEL AUCTION CAR” เพื่อเอาใจสายท่องเที่ยวที่กำลังมองหารถยนต์มือสองพร้อมใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ที่ลานประมูลสำนักงานใหญ่ อาคาร AUCT PLACE ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยในงานจะมีรถยนต์พร้อมเดินทางมากกว่า 80 คัน ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในราคาสุดคุ้ม

“การจัดอีเวนต์ “READY TRAVEL AUCTION CAR” เป็นงานประมูลที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีความพร้อมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว รถครอบครัว รถกระบะ 4 ประตู รถตู้ และรถ SUV มือสอง ที่มีให้เลือกซื้อหลากหลายยี่ห้อ เช่น รถตู้โตโยต้า รถตู้ฮุนได รถ SUV มิตซูบิชิและโตโยต้า รวมทั้งยี่ห้อและรุ่นอื่น ๆ ในราคาประหยัด”

นายสุธีเปิดเผยเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากิจกรรมการประมูลครั้งนี้จะได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นเดียวกับที่ผ่านมา เพราะเป็นการรวมรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางและรถครอบครัวไว้ในงานเดียว ลูกค้าทั้งผู้ที่ต้องการซื้อรถใช้เองและผู้ประกอบการรถยนต์มือสองจึงสามารถเข้าร่วมประมูลและเลือกซื้อรถยนต์ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รถทุกคันในงานผ่านการตรวจสอบสภาพและพร้อมใช้งาน ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและความสะดวกสบาย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.auct.co.th หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-033-6555



วันที่: 14 พฤศจิกายน 2567

คอลัมน์: News Feed

หัวข้อข่าว: AUCT เตรียมจัดงาน “READY TRAVEL AUCTION CAR” เอาใจสายเที่ยว
ปลายปีคัดรถยนต์มือสองกว่า 80 คัน ราคาสุดคุ้ม

AUCT เตรียมจัดงาน “READY TRAVEL AUCTION CAR” เอาใจสาย เที่ยวปลายปีคัดรถยนต์มือสองกว่า 80 คัน ราคาสุดคุ้ม

สำนักข่าวฮูนอินไซด์ (14 พฤศจิกายน 2567)-----บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT เตรียมเปิด
ประสบการณ์สุดคุ้มค่ากับการประมูลรถยนต์มือสองในงาน “READY TRAVEL AUCTION CAR” เอาใจผู้ที่ชื่นชอบการ
เดินทาง ด้วยรถยนต์ราคาพิเศษกว่า 80 คัน ให้คุณเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น รถตู้, รถขับเคลื่อน 4 ล้อ, รถกระบะ 4 ประตู,
และรถ SUV หลากหลายยี่ห้อ

นายสุธี สมานธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมประมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
จะเป็น “LUXURY CAR EVENT” สำหรับผู้ที่สนใจรถหรู การประมูลเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือแม้กระทั่งการ
ประมูลรถ EV มือสอง ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างดีเสมอมา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้
ขาย ในครั้งนี้ AUCT จึงเตรียมจัดงาน “READY TRAVEL AUCTION CAR” เพื่อเอาใจสายท่องเที่ยวที่กำลังมองหา
รถยนต์มือสองพร้อมใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ที่ลานประมูล
สำนักงานใหญ่ อาคาร AUCT PLACE ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป โดยในงานจะมีรถยนต์พร้อมเดินทางมากกว่า 80
คัน ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในราคาสุดคุ้ม

“การจัดอีเวนต์ “READY TRAVEL AUCTION CAR” เป็นงานประมูลที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีความ
พร้อมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว รถครอบครัว รถกระบะ 4 ประตู รถตู้ และรถ SUV มือสอง ที่มีให้เลือกซื้อหลาก
หลายยี่ห้อ เช่น รถตู้โตโยต้า รถตู้ฮุนได รถ SUV มิตซูบิชิและโตโยต้า รวมทั้งยี่ห้อและรุ่นอื่น ๆ ในราคาประหยัด” นาย
สุธีเปิดเผยเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากิจกรรมการประมูลครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นเดียว
กับที่ผ่านมา เพราะเป็นการรวมรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางและรถครอบครัวไว้ในงานเดียว ลูกค้าทั้งผู้ที่ต้องการ
ซื้อรถใช้เองและผู้ประกอบการรถยนต์มือสองจึงสามารถเข้าร่วมประมูลและเลือกซื้อรถยนต์ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รถ
ทุกคันในงานผ่านการตรวจสอบสภาพและพร้อมใช้งาน ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและความสะดวกสบาย ผู้ที่สนใจสามารถ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.auct.co.th หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-033-6555

AUCT เตรียมจัดงาน “READY TRAVEL AUCTION CAR” เอาใจสายเที่ยวปลายปี

AUCT เตรียมเปิดประสบการณ์สุดคุ้มค่ากับการประมูลรถยนต์มือสองในงาน “READY TRAVEL AUCTION CAR” เอาใจผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง ด้วยรถยนต์ราคาพิเศษกว่า 80 คัน

นายสุธี สมานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมประมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น “LUXURY CAR EVENT” สำหรับผู้ที่สนใจรถหรู การประมูลเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือแม้กระทั่งการประมูลรถ EV มือสอง ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างดีเสมอมา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย

โดยในครั้งนี้ AUCT จึงเตรียมจัดงาน “READY TRAVEL AUCTION CAR” เพื่อเอาใจสายท่องเที่ยวที่กำลังมองหารถยนต์มือสอง พร้อมใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ที่ลานประมูลสำนักงานใหญ่ อาคาร AUCT PLACE ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยในงานจะมีรถยนต์พร้อมเดินทางมากกว่า 80 คัน ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในราคาสุดคุ้ม

สำหรับการจัดอีเวนต์ “READY TRAVEL AUCTION CAR” เป็นงานประมูลที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีความพร้อมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว รถครอบครัว รถกระบะ 4 ประตู รถตู้ และรถ SUV มือสอง ที่มีให้เลือกซื้อหลากหลายยี่ห้อ เช่น รถตู้โตโยต้า รถตู้ฮุนได รถ SUV มิตซูบิชิและโตโยต้า รวมทั้งยี่ห้อและรุ่นอื่น ๆ ในราคาประหยัด”

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากิจกรรมการประมูลครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นเดียวกับที่ผ่านมา เพราะเป็นการรวมรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางและรถครอบครัวไว้ในงานเดียว ลูกค้าทั้งผู้ที่ต้องการซื้อรถใช้เองและผู้ประกอบการรถยนต์มือสองจึงสามารถเข้าร่วมประมูลและเลือกซื้อรถยนต์ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รถทุกคันในงานผ่านการตรวจสอบสภาพและพร้อมใช้งาน ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและความสะดวกสบาย” นายสุธี กล่าว